

Biên Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2022

**KẾ HOẠCH THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH
ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
VÀ SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ANH KHÓA 12**

1. MỤC ĐÍCH

Nhằm hướng đến chuẩn đầu ra của người học theo chương trình đào tạo điều chỉnh áp dụng cho sinh viên khóa 12 và yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đề án Ngoại ngữ năm 2020 và mục tiêu chuẩn ngoại ngữ năm 2025, khoa Ngoại ngữ đã kiến nghị với Ban Giám hiệu và các phòng ban liên quan tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 12 và sinh viên học tiếng Anh cơ bản 1,2,3 khóa 12 trường Đại học Đồng Nai.

Qua kết quả đánh giá kiểm tra năng lực tiếng Anh của người học, giảng viên khoa Ngoại ngữ sẽ có kế hoạch và phương pháp giảng dạy phù hợp với trình độ người học nhằm định hướng cho sinh viên đạt được chuẩn đầu ra theo yêu cầu.

2. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC

Liên kết với tổ chức khảo thí Hội đồng Anh (British Council) kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên không chuyên Anh khóa 12.

Liên kết với Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ (VMG) tổ chức kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên chuyên Anh ngành Ngôn ngữ Anh khóa 12.

3. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

Sinh viên chuyên Anh ngành Ngôn ngữ Anh khóa 12.

Sinh viên không chuyên Anh chuẩn bị học Tiếng Anh cơ bản 1.

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Sinh viên chuyên Anh ngành Ngôn ngữ Anh: thi 3 kỹ năng Đọc, Viết và Nghe vào sáng ngày 16/12/2022 tại trường (Có kế hoạch cụ thể cho từng lớp đính kèm), thi nói sáng ngày 13/12/2022 và chiều ngày 15-16/12/2022.

Sinh viên không chuyên Anh khóa 12: thi nghe, đọc, ngữ pháp và từ vựng (Core skills) vào 18g00 ngày 23/12/2022) tại nhà.

5. HÌNH THỨC THI

Sinh viên chuyên Anh ngành Ngôn ngữ Anh thi kỹ năng Đọc, Viết và Nghe theo hình thức đề thi IELTS của Hội đồng Anh do Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ trực tiếp giám sát và chấm thi tại phòng thi. Riêng kỹ năng Nói thi vấn đáp với người nước ngoài.

Sinh viên không chuyên Anh khóa 12 thi online theo hình thức đề thi EnglishScore do Hội đồng Anh tổ chức giao đề và thống kê điểm.

6. LỆ PHÍ

Sinh viên chuyên Anh ngành Ngôn ngữ Anh tự nguyện thi theo hình thức đề thi IELTS: đóng 80.000 VNĐ (bằng 15% lệ phí đăng ký thi thử IELTS tại Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ).

Sinh viên không chuyên Anh khóa 12 thi online theo dạng đề thi EnglishScore của Hội đồng Anh không phải đóng lệ phí (Lệ phí được tài trợ do chương trình hợp tác giữa Hội đồng Anh và Đại học Đồng Nai).

7. PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Khoa Ngoại ngữ làm đầu mối liên hệ với Hội đồng Anh và Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ lên kế hoạch kiểm tra và đánh giá, phối hợp với Phòng Đào tạo lên kế hoạch cụ thể thực hiện kế hoạch kiểm tra đánh giá và nhận kết quả kiểm tra từ Hội đồng Anh và Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ, đồng thời phối hợp với các phòng ban liên quan trong trường để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch.

Phòng Đào tạo lập danh sách sinh viên không chuyên Anh của các khoa khóa 12 có mã số sinh viên và địa chỉ email trường gửi hội đồng Anh.

Phòng Công tác sinh viên và các khoa có sinh viên cùng phối hợp thông báo tới sinh viên tham dự workshop và tham gia kiểm tra.

Phòng Hành chính – Tổ chức và Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất các phòng thi (5 phòng) để niêm phong trước khi cho sinh viên chuyên Anh kiểm tra đánh giá theo kế hoạch.

Về lệ phí kiểm tra năng lực tiếng Anh cho sinh viên chuyên Anh theo đề thi IELTS của 4 kỹ năng (80.000 đồng/sinh viên), Khoa Ngoại ngữ giám sát việc chuyển khoản trực tiếp của sinh viên qua tài khoản của Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ.

8. LƯU Ý

Sinh viên không chuyên Anh phải tham gia dự Workshop do Hội đồng Anh tổ chức nhằm định hướng và tạo động lực học Tiếng Anh cho người học và nghe phổ biến hướng dẫn làm bài thi kiểm tra online.

Thời gian tham dự Workshop:

Sinh viên không chuyên Anh khóa 12: thời gian 8g00 thứ bảy ngày 17/12/2022 do Hội Đồng Anh tổ chức.

PHÒNG ĐÀO TẠO



Ms. Huỳnh Bùi Linh Chi

LẬP KẾ HOẠCH

Khoa Ngoại ngữ



NGUYỄN VĂN NAM

(Điều hành khoa)

BAN GIÁM HIỆU



HIỆU TRƯỞNG
TS. Lê Anh Đức

